

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

เร่งสร้างสิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย มติชนออนไลน์</p>	<p><b>การแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ ในฐานะโฆษกคณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ กล่าวถึงกรณีกลุ่มตัวแทนผู้ใช้บัตรทองใน จ.เชียงใหม่ ยื่นหนังสือถึงรัฐบาลผ่านศูนย์ดำรงธรรม จ.เชียงใหม่ เพื่อขอให้ยุติการแก้ไขกฎหมายบัตรทอง มีการให้ข้อมูลที่อาจทำให้คนเข้าใจผิด จึงขอชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง ใน 2 ประเด็น ดังนี้ 1.ประเด็นการร่วมจ่าย การแก้ไขร่างพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ ครั้งนี้ ไม่มีข้อเสนอให้แก้ไขในประเด็นการร่วมจ่าย ประชาชนยังได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนเดิม 2.ประเด็นผู้ที่มีสิทธิใช้บัตรทอง ไม่ได้มีการแก้ไข คนไทยทุกคนมีสิทธิใช้บัตรทอง ยกเว้น ผู้ที่มีสิทธิรักษาพยาบาลในกองทุนอื่น การแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ แก้ไขที่ระบบบริหารจัดการ ไม่ได้แก้ไขในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้ป่วยแต่อย่างใด</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว เพจสมาพันธ์แพทย์รพท./รพท. มีการแชร์ข้อความจากเฟซบุ๊กส่วนตัวของ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา กรณีแพทย์รพ.นาหม่อม สสอ. รพ.สต. อสม.และประชาชนใน อ.นาหม่อม จ.สงขลา ร่วมกันชูป้ายประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนการแก้ไขพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ ทั้ง 14 ประเด็น โดยเฉพาะการแยกเงินเดือนบุคลากรออกจากงบเหมาจ่ายรายหัว และข้อเสนอแนะให้ อสม.ทั้ง 5 ภาคเข้าเป็นบอร์ด สปสช.แทนภาคประชาชน</p>
<p>มติชน</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.สุรัชย์ โชคครรชิตไชย ผอ.รพ.อุทัยธานี พร้อมผู้บริหาร แลงข่าวต่อสื่อมวลชนสนับสนุนการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล บอร์ด สปสช. กล่าวว่า ขณะนี้มีการให้ข้อมูลไม่ถูกต้องเพื่อจงใจให้เกิดการแยกเงินเดือนออกจากงบเหมาจ่ายรายหัวบัตรทอง เมื่อดูข้อมูลจากชมรมแพทย์ชนบทที่วิเคราะห์โรงพยาบาลจากทุกสิทธิ จะพบว่าข้อเสนอให้แยกเงินเดือนออกจากงบรายหัวจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในชนบท ทั้งนี้ เงินรายได้ของรพ.สังกัด สธ.นั้น ได้รับจาก 3 กองทุน คือ บัตรทอง สวัสดิการข้าราชการ และประกันสังคม ข้อมูลจากชมรมแพทย์ชนบทที่เปรียบเทียบ 4 จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ สิงห์บุรี สมุทรสงคราม บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี พบว่า เฉพาะรายได้บัตรทองต่อหัว สิงห์บุรีได้มากกว่าจังหวัดอื่น และหากรวมทั้ง 3 กองทุนสุขภาพ จะเห็นว่ารายได้ยังห่างจากจังหวัดอื่นมากขึ้นไปอีก และเมื่อดูภาระงานในการดูแลประชาชนทุกสิทธิ พบว่าบุรีรัมย์และอุบลราชธานี มีภาระงานในการดูแลประชาชนมากกว่าสิงห์บุรี 6.7-8 เท่า เพราะสิงห์บุรีมีบุคลากรมากกว่าบุรีรัมย์และอุบลราชธานี 2.2-3.2 เท่า ทำให้เห็นได้ว่าการแยกเงินเดือนจะกระทบประชาชนในชนบทแน่นอน และข้อเสนอแยกเงินเดือนส่วนมาจากรพ.ขนาดใหญ่ ขณะที่รพ.ขนาดเล็กไม่อยากให้แยก เพราะจะทำให้มีบุคลากรในการให้บริการประชาชน</p>
<p>มติชน</p>	<p>-เสนอข่าว เครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพภาคใต้ พร้อมเครือข่าย 13 องค์กร รวมตัวกันที่ลานจัดรัสเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ขอให้รัฐบาลทบทวนการแก้กฎหมายบัตรทอง และร่วมกันเขียนไปรษณียบัตรส่งถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านตู้ ปณ.1111 แสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยในประเด็นต่างๆ และจะรณรงค์ให้เขียนไปรษณียบัตรส่งถึงนายกรัฐมนตรีในประเด็นการแก้กฎหมายบัตรทองอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>เพจกระทรวงสาธารณสุข</p>	<p><b>พบปีกแมลงในช่วงดึก</b></p> <p>-ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ไซชื่อ Cpo Peedee Somjai โปสต์ภาพจาก เฟซบุ๊กของ วันทนา ยังศิริ ระบุว่า น้ำสาวได้พาหลานไปหาหมอที่รพ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เนื่องจากเจ็บปากและได้ย้าขามาทา ลื่น ปรากฏว่า พบปีกแมลงอยู่ข้างในฝ่าซวดยา และถามถึงมาตรฐานความสะอาด</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ จดหมายถึงเดลินิวส์</p>	<p><b>วัคซีนไขหวัดใหญ่</b></p> <p>-เสนอจดหมาย จากผู้ใช้นามว่า สว.65 ปีขึ้นไป แจ้งว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะได้ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ ได้ไปขอฉีดวัคซีนที่สถานพยาบาลประจำอำเภอใน จ.ปราจีนบุรี แต่พยาบาลไม่ฉีดให้ บอกว่ากลุ่มเสี่ยงต้องเป็นโรคเบาหวาน ทั้งที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>จริงกลุ่มเสี่ยงประเภทที่ 4 คือบุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป</p> <p>ด้านเจ้าของคอลัมน์ กล่าวว่า สธ.ควรมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่พยาบาลของรัฐทุกแห่งได้เข้าใจไปในทางเดียวกัน มิฉะนั้นแล้วรัฐบาลเสียหายอย่างแน่นอน</p>
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์ Thai PBS</p> <p>ข่าวสด</p> <p>คมชัดลึก</p>	<p><b>ไวรัสซิกา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 3 กล่าวถึงกรณีพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาที่ จ. พิจิตร ว่า ล่าสุดจำนวนผู้ป่วยยังคงเดิมคือ 11 ราย ขณะนี้อาการดีขึ้น ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่รพ. และมีหญิงท้องอีก 18 ราย ยังไม่มีอาการป่วยแต่อยู่ในข่ายเฝ้าระวัง เนื่องจากอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงผู้ป่วย นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้สั่งการให้มีการตรวจเข้มสถานการณ์อย่างเต็มที่ เบื้องต้นเชื่อว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงสามารถควบคุมได้</p> <p>ด้าน นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร สั่งคณะทำงานเฉพาะกิจ ซึ่งสนธิกำลังร่วมกันจากส่วนราชการ อาสาสมัคร เช่น อบจ.พิจิตร สสจ. อบต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กำจัดยุงลายในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน 667 หลังคาเรือน วัด 1 แห่ง โรงเรียน 1 แห่ง โดยลงพื้นที่ฉีดพ่นกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทำความสะอาดบริเวณจุดที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ตั้งแต่ต้นปี 2560 ที่ผ่านมา มีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา 81 ราย ใน 16 จังหวัด ซึ่งเกือบทั้งหมดหายเป็นปกติแล้ว และมีจังหวัดอีก 10 จังหวัด ที่ยังอยู่ในระยะควบคุมโรค 28 วัน ได้แก่ เพชรบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี ระยอง หนองคาย ชัยภูมิ พิจิตร นครสวรรค์ และอุบลราชธานี จนถึงวันนี้ (5 ก.ค.) ยังไม่พบหญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการป่วย ขณะที่ จ.พิจิตร โดยเฉพาะ อ.บึงนาราง ซึ่งเป็นอำเภอแรกที่มีการระบาด ทางจังหวัดได้ตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามสถานการณ์และอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด</p> <p>-รายงานข่าวแจ้งว่า มีประชาชนส่วนหนึ่งวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่ล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคดังกล่าว เริ่มมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา แต่กลับปล่อยให้ผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ค่อยเริ่มรณรงค์ให้ชาวบ้านรับรู้และช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</p> <p>-เสนอสรุป ให้ความรู้ 3 วิธีป้องกันหญิงท้องติดเชื้อไวรัสซิกาในไทย</p>
<p>คมชัดลึกออนไลน์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>ASTVผู้จัดการออนไลน์</p> <p>ASTVผู้จัดการออนไลน์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p>	<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และนพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สธ.ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 2 คน ได้แก่ พญ.ศิริเพ็ญ ภัลลยานรจุ ที่ปรึกษาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และนพ.จีรพัฒน์ ศิริชัย นพ.ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ไปทำงานร่วมกับองค์การอนามัยโลก ในการประเมินสถานการณ์และวางแผนความช่วยเหลือการระบาดของโรคที่ประเทศศรีลังกา ซึ่งปีนี้พบผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกสูงกว่าปีที่ผ่านมา พร้อมนำสารน้ำเข้มข้นพิเศษที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะช็อกไปด้วย และจะจัดส่งเพิ่มเติมตามสถานการณ์ต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สำหรับประเทศไทย แนวโน้มผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นจากอดีต แต่จำนวนผู้เสียชีวิตลดลงเนื่องจากเทคโนโลยีในการดูแลรักษาดีขึ้น มาตรการดำเนินงานที่สำคัญคือการป้องกันควบคุมโรค เน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงลายและยุงลายตัวแก่โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ตามนโยบายประชารัฐสานพลังปราบยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยใช้มาตรการหลัก “3 เก็บ 3 โรค”</p> <p>-เสนอข่าว รัฐบาลศรีลังกา รายงาน มีผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกแล้วอย่างน้อย 225 คน และมีผู้ติดเชื้ออีกกว่า 76,000 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 38% นอกจากนี้ ทางภาคใต้ระดมเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ทหาร ตำรวจ ลงพื้นที่ช่วยกันฉีดพ่นยากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเน้นไปที่แหล่งน้ำขัง ตามซอกซอยต่างๆ บ่อน้ำบาดาลน้ำเสีย และพื้นที่ชุมชน อีกทั้งยังให้เจ้าหน้าที่เดินเท้าเคาะประตูบ้านเพื่อให้ความรู้ในการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย</p> <p>เจ้าหน้าที่ศรีลังการะบุว่า กรุงโคลอมโบ เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษ เพราะแม้จะเป็นเมืองหลวงแต่พบว่ามียอดผู้เสียชีวิตและติดเชื้อไข้เลือดออกนี้มากที่สุด</p>
<p>สำนักข่าวไทย</p>	<p><b>อย.เตรียมตรวจสอบกรณีแพ็ดักเต้อบกรอบ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวถึงกรณีที่มีการแชร์เตือนภัยเรื่องเด็กหญิงคน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>หนึ่งเข้ารับการรักษาตัวในรพ.ด้วยอาการปวดท้อง มีผื่นคันตามร่างกาย แน่นหน้าอก หลังรับประทานดักแด้อบกรอบ ว่า อาการดังกล่าวอาจเป็นการตอบสนองที่มาจากสารฮีستามีน ซึ่งอย.จะร่วมกับสสจ.ตรวจสอบสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อดูกระบวนการรับและรักษาวัตถุดิบ รวมทั้งสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาการปนเปื้อนของสารฮีستามีน หากไม่เป็นไปตามที่กำหนด จะมีดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>
สยามรัฐ	<p><b>อย.ตรวจสอบภาพกวนครีมชาย</b></p> <p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ อย. กล่าวถึงกรณีการแพร่ภาพผ่านสื่อออนไลน์ มีการกวนครีมยี่ห้อดังในกะละมัง และตักใส่กระปุกจำหน่ายฉลากระบุเป็นภาษากัมพูชา ว่า อย.พบเป็นการผลิตไม่ถูกสุขลักษณะและไม่ทราบที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุแล้วหรือไม่ ซึ่งจะได้อัดติดตามข้อเท็จจริงว่าเกิดในไทยหรือไม่ หากตรวจพบจะออกดำเนินคดีตามพ.ร.บ.เครื่องสำอางฯ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำ-ปรับ หากพบมีสารห้ามใช้ จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำ-ปรับ ในส่วนผู้ขาย ระวังโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำปรับ</p>
NBT	<p><b>พัฒนาคนไทยสู่สังคม 4.0</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษ “ทศวรรษ R2R พัฒนาคนไทยสู่สังคม 4.0 เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนแนวคิด บทเรียน การทำวิจัย R2R เป็นเครื่องมือพัฒนางาน คน และองค์กร สร้างความสุขการทำงาน</p>
เว็บไซต์ไทยโพสต์	<p><b>แผนประชากร 20 ปี</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิษระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ประเทศไทยประสบปัญหาอัตราการเกิดน้อยกว่าการตาย จากที่เคยมีเด็กเกิดใหม่มากกว่าปีละ 1 ล้านคน ในระหว่างปี 2506-2526 ลงเหลือเพียงประมาณ 7 แสนคน ในปี 2558 จึงได้จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามนุษย์เจริญพันธุ์ เพื่อส่งเสริมการเกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ เพื่อรักษาอัตราการเกิดโดยรวมให้ไม่ต่ำกว่า 1.6 โดยทุกรายต้องมีการวางแผนก่อนการตั้งครรภ์</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>การแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า โครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น เป็นความร่วมมือการทำงานระหว่างสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสสส. เริ่มตั้งแต่ปี 2557 ในปีนี้ได้ขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ ซึ่งอบต.ตากตกเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง</p>
กรมประชาสัมพันธ์ MGR Online	<p><b>แล็บสถาบันชีววัตถุตรวจวิเคราะห์วัคซีนให้ WHO</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ห้องปฏิบัติการสถาบันชีววัตถุเป็น 1 ใน 12 ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพภาครัฐด้านวัคซีน ที่เป็น WHO Contracted Laboratory ตรวจวิเคราะห์วัคซีนให้กับ WHO โดยเป็นห้องปฏิบัติการแห่งเดียวในประเทศไทย และเป็น 1 ใน 2 ห้องปฏิบัติการในเอเชีย</p>
ข่าวสด	<p><b>โรคมะเร็งเต้านม</b></p> <p>-เสนอบทความ นพ.วีรุณี อิมสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวถึงโรคมะเร็งที่พบมาก 5 อันดับแรกในเพศหญิง ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยมะเร็งเต้านมเดิมพบมากเป็นอันดับ 2 รองจากโรคมะเร็งปากมดลูก สาเหตุมาจากปัจจัยเสี่ยงหลายประการ ทั้งอายุมากขึ้น พฤติกรรมการบริโภคที่เน้นไขมันสูง ภาวะอ้วน การดื่มแอลกอฮอล์ การไม่ออกกำลังกาย รวมถึงปัจจัยทางพันธุกรรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยโรคมะเร็ง ทั้งในเชิงกว้างเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายสาธารณะ และในเชิงลึกเพื่อให้เกิดนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยที่จะช่วยยกระดับสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
ข่าวสด	<p><b>น้ำมันปนเลือดไม่อันตราย</b></p> <p>-เสนอบทความ พญ.ชญวลี ศรีสุโข สุตินรีแพทย์ รพ.พิจิตร ในฐานะโฆษกแพทยสภา กล่าวถึงกรณีมีการแชร์ข้อมูลการพบก้อนไขมันปนเลือดผสมออกมาขณะปั๊มนมให้บุตร ว่า ปกติการให้นมบุตรจะไม่มีไขมันหรือเลือดปนออกมา การพบเลือดปนไขมันขณะปั๊มนมอาจเกิดจากการอักเสบของต่อมไขมันที่หัวนมหรือปานนม หากพบว่าน้ำมันที่ปั๊มมีเลือดปนไขมันออกมาก็ไม่ควรนำมาให้ลูกรับประทาน และในการปั๊มนมแล้วพบก้อนเลือดปนไขมันไม่เป็นอันตราย</p>
ข่าวสด สยามรัฐ	<p><b>สังคมผู้สูงอายุ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	<p>สมบูรณ์ คือ มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ในปี พ.ศ.2561 มากกว่าเด็ก คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด และจากการจัดอันดับของประเทศในเอเชียพบว่า ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 2 รองจากประเทศสิงคโปร์ จึงต้องเตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังจะมาถึง โดยสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ได้จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น "พื้นฐานการดูแลผู้ป่วยสูงอายุสำหรับพยาบาลทั่วไป" เพื่อให้พยาบาลได้รับการพัฒนาทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุ กลุ่มเป้าหมายเป็นพยาบาล 150 คน ที่ปฏิบัติงานในแผนกที่มีผู้สูงอายุมารับบริการ ทั้งสถานบริการสุขภาพภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ</p>
ประชาชาติธุรกิจ	<p><b>ธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ</b></p> <p>- เสนอสรุปว่า ขณะนี้ภาพรวมของตลาดผู้สูงอายุมีผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ เข้ามามากขึ้น รวมถึงรพ.เอกชน บริการส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการดูแลหรือเนิร์สเซอร์ และการส่งคนไปดูแลผู้สูงอายุตามบ้านหรือโฮมแคร์ แต่มีปัญหาขาดบุคลากรที่จะทำหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุ และยังมีกลุ่มทุนต่างประเทศตั้งบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุด้วย อาทิ กลุ่มทุนจากประเทศจีน ญี่ปุ่น และนอร์เวย์ ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม-พฤษภาคม) มีผู้ประกอบการที่ยื่นจดทะเบียนเพื่อประกอบกิจการเนิร์สเซอร์ และบริษัทรับจัดหาพนักงานดูแลผู้สูงอายุ มากกว่า 50 ราย ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี ส่วนต่างจังหวัดโดยเฉพาะหัวเมืองหลัก เช่น นครราชสีมา อุตรดิตถ์ ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย และสงขลา มีเนิร์สเซอร์ทยอยเกิดขึ้นเป็นระยะ</p> <p>แหล่งข่าวจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบุว่า ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลจำนวนผู้ให้บริการเนิร์สเซอร์อย่างเป็นทางการ เนื่องจากไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุมดูแลธุรกิจนี้โดยเฉพาะ ขณะนี้ สบส.กำลังเร่งดำเนินการเรื่องนี้ โดยจะออกประกาศเป็นกฎกระทรวง ตามพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 มาตรา 3 (3) เพื่อควบคุมดูแลธุรกิจนี้ โดยหลักจะเป็นเรื่องการให้ผู้ประกอบการมาขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาต</p>
ไทยรัฐ	<p><b>สถิติโรคเบาหวาน</b></p> <p>- เสนอข่าว ศ.พญ.วรรณิ นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า โรคเบาหวานมีแนวโน้มพบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ รายงานว่า ในปี 2558 พบผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลก 415 ล้านคน และจะเพิ่มเป็น 642 ล้านคน ในปี 2583 หากไม่มีมาตรการควบคุม สำหรับไทย รายงานของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ พบว่า อัตราการตายด้วยโรคเบาหวานของประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี นอกจากนี้ ผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ในปี 2557 พบว่า คนไทยมีความชุกของเบาหวานเพิ่มขึ้นเป็น 8.9% หรือ 4.8 ล้านคน จากปี 2552 พบ 6.9% หรือ 3.2 ล้านคน ดังนั้น การป้องกันด้วยการปรับพฤติกรรมจึงดีที่สุดในแง่สุขภาพแล้ว สิ่งสำคัญคือ การควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในระดับที่แพทย์แนะนำ</p>
ข่าวสด	<p><b>อบรมบุคลากร 3 จว.ชายแดนใต้</b></p> <p>- เสนอข่าว รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ม.อ.จะครบ 50 ปี ในพ.ศ.2561 ได้ร่วมกับคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะแพทยศาสตร์ ม.อ., รพ.ปัตตานี และสสจ.ปัตตานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ" มีการช่วยฟื้นคืนชีพตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง และการช่วยฟื้นคืนชีพเด็ก นอกจากนี้ คณะนักวิจัยม.อ.ได้ร่วมกันศึกษาและจัดทำหุ่นฝึกช่วยชีวิตจากยางพารา เพื่อมอบให้กับพล.ต.ต.นพ.โสภณ ภูษณะรังสรรค์ นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เครือข่ายสถานพยาบาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 28 หน่วยงาน ประกอบด้วย รพ.และสำนักงานสาธารณสุขใน จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลา และเทศบาลเมืองปัตตานี เพื่อนำไปให้บุคลากรใช้ในการฝึกช่วยชีวิตต่อไป</p>
ไทยโพสต์	<p><b>สารตกค้างในผลิตภัณฑ์ดูแลผิว</b></p> <p>- เสนอบทความ พญ.ฐิตาภรณ์ วรรณประเสริฐ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผิวหนังเด็ก รพ.ผิวหนังอโศก แนะนำการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงผิว ควรอ่านฉลากทุกครั้ง เพื่อดูส่วนผสมของสารที่อาจเกิดอันตราย 4 ชนิด 1.โซเดียมลอริลซัลเฟต หากมีความเข้มข้นมากเกินไป อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองของผิวหนัง เสี่ยงเกิดสิว และอาจระคายเคืองต่อเยื่อตา 2.สารกลุ่มพาราเบน เป็นสารกันเสีย เคยมีรายงานผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมและตรวจพบพาราเบนในเซลล์มะเร็ง แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีงานวิจัยที่ยืนยันแน่ชัด 3.เมทิลไอโซโทอะโซลินอน เป็นสารกันเสีย อาจทำให้เกิดการระคายเคือง เกิดการแพ้ได้ง่าย 4.ไตรโคลซาน เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด หากใช้ปริมาณที่เกินกำหนดจะทำให้เกิดพิษ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p><b>2 พี่น้องตาบอดขอความช่วยเหลือ</b></p> <p>-เสนอข่าว ขอความช่วยเหลือ น.ส.พวงรัตน์ ส่งสาย อายุ 54 ปี และนายประสงค์ ส่งสาย อายุ 52 ปี 2 พี่น้องตาบอด อาศัยอยู่บ้านตามลำพัง มีเบี้ยยังชีพคนพิการเดือนละ 800 บาท น.ส.พวงรัตน์ป่วยเป็นเบาหวาน ความดัน ไขมัน ส่วนนายประสงค์เป็นเบาหวานกับความดัน ต้องกินยาทุกวัน โดยมีเจ้าหน้าที่อนามัยและอสม.มาคอยให้ความช่วยเหลือ</p>
โพสต์ทูเดย์, เดอะเนชั่น	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่มาเลเซียรายงานมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า 2 ราย เป็นเด็กหญิงวัย 6 ขวบ และเด็กชายวัย 4 ขวบ ได้รับเชื้อมาจากเขตชนบทบนเกาะบอร์เนียว และยังมีผู้ป่วยติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าอีก 1 คน อาการอยู่ในขั้นวิกฤต นับเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปีที่มีผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าว</p>



fanmoph



pr\_moph



ministry\_of\_public\_health



moph channel



clubhealthch